



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการศึกษากองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/๙๕๗๗ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ข้อ ๑๒ ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน โดยใช้ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ และให้ใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย” และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว จึงขอให้ท่านนำส่งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแบบ PA ๑ ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนด แนบท้ายมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้ส่งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)มายังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ในจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ต้องอยู่ภายใต้นโยบายนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้านส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ (คำแถลงนโยบาย นายกวีจิต ไตรสรณกุล นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ)

๑.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม

๒.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เน้นการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยี

๓.ส่งเสริม...

๓. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผ่านการลงมือทำเพื่อเกิดทักษะ  
จากประสบการณ์จริง ภายใต้บริบทการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

๔. ส่งเสริมให้เกิดสำนึกรักและห่วงใยท้องถิ่น รวมถึงการเสริมสร้าง ให้มีความมุ่งมั่นในการ  
พัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑๗๖

(นางอินทอร บุญเนตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม